

KỶ NIỆM ĐẠI HỘI NHẢY DÙ LẦN THỨ 39 TẠI GARDEN GROVE CALIFORNIA



"Một ngày Mũ Đỏ, một đời Mũ Đỏ - Ngày bao hùng binh tiến lên.... "

PhuongMai

Little Saigon, trong những ngày nắng hạn không hơi gió, không tiếng chim kêu, trừ những tiếng vội vã mừng rỡ lan rộng ra khắp phố xá Little Sài Gòn, Đại hội Nhảy dù, Đại hội Nhảy dù... của những người lính chuyên đi mây về gió năm xưa. Đúng vậy, tôi theo gót chồng từ tiểu bang Texas về đây như mỗi năm có ngày đoàn tụ Gia đình Mũ đỏ khắp năm châu. Vừa đến Phi trường LAX, chúng tôi vội vã chạy ra hành lang để quý Mũ Đỏ địa phương cho phương tiện về nơi tập hợp của gia đình Mũ đỏ, năm nay Chi hội Orange Country đã chọn khách sạn Delta làm trại Hoàng Hoa Thám, Delta cái tên quen thuộc với người lính tác chiến năm xưa. Mới chiều thứ Tư mà khách sạn đã rộn ràng có người đến từ Úc Đại Lợi, Na Uy, Đức, Anh, Pháp, Canada và năm nay có hơn 20 Mũ đỏ đến từ Việt Nam. Vì quá mừng vui trong không khí ấm cúng của sảnh đường Delta, quý Mũ đỏ, quý Chị xúm nhau tâm sự chạt hết cả khu tiếp tân khách sạn làm cho người khách bản xứ thấy xa lạ và bỡ ngỡ vì có số người Việt thật quá đông trong khách sạn hôm nay.

Sáng thứ Bảy, với một nghi thức khai mạc, chào cờ Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa rất long trọng và trang nghiêm lúc 8 giờ 30 sáng tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ đã làm ngỡ ngàng cho biết bao du khách viếng thăm thắng cảnh tượng đài. tất cả đám đông cùng hòa nhịp con tim với đồng bào ruột thịt của chúng ta, cùng tôn vinh lá cờ linh thiêng của Tổ Quốc, cùng nhấp miệng theo lời ca hùng hồn Tiếng Gọi Công Dân, Tất cả cùng một lòng nhớ ơn các Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh đã hy sinh cho cuộc chiến che chở đồng bào, tôn vinh chính

nghĩa Quốc Gia Dân Tộc, giữ gìn giang san gấm vóc mà Tiền Nhân đã dày công xây dựng và bảo vệ.



Sau nghi thức chào cờ và phát biểu của Ban tổ chức, tất cả trở về hội trường Delta để dự đại hội lần thứ 39 của Gia đình Mũ đỏ Việt Nam, riêng những thân nhân và thân hữu khác ngoài Mũ Đỏ được đưa đón thăm viếng thắng cảnh vùng Little Saigon. Trong dịp này chúng tôi cũng được biết thêm Mũ đỏ Chi hội trưởng Orange County Hoàng Tấn Kỳ đã phải làm việc chặt chẽ và kiên nhẫn với Chi hội địa phương cùng truyền thông báo chí và Đồng hương cùng các cơ sở thương mại nên kết quả đã có được sảnh đường khách sạn Delta Marriot rất trang trọng để tổ chức và đón tiếp quý Mũ Đỏ về tham dự. Theo sự tò mò của dân bản xứ cùng du khách, họ đã không ngần ngại tìm hiểu về một quân đội đã đi vào dĩ vãng nhưng khi nghe kể lại biến cố lịch sử, họ đã đồng lòng quý mến, cũng như hiểu được lòng dũng cảm của các quân nhân phục vụ trong binh chủng Nhảy Dù Việt Nam, đây là một đơn vị, bao gồm những quân nhân xuất sắc và gan dạ chiến đấu trong suốt chiều dài cuộc chiến 21 năm chiến tranh Việt Nam nên đã ngưỡng mộ cùng hân hoan chào đón.

Được biết năm nay đại hội lần thứ 39 với nội dung bầu lại Ban chấp hành Gia đình Mũ đỏ Trung ương nhiệm kỳ 2019-2022. Và 81 Hải cốt Mũ Đỏ đã không may bị tai nạn máy bay trên đường hành quân vào ngày 11/12/1965. Đồng thời phát triển xây dựng nền tảng căn bản, giúp thế hệ Hậu duệ chuẩn bị cho tương lai của đất nước.



Mũ Đỏ Nguyễn Đình Cơ và Hậu Duệ Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam

Và vì có những công việc chưa được hoàn tất như: Việc liên lạc với bên Hoa Kỳ để mang Hải cốt của 81 Tử Sĩ về mai táng trên mảnh đất Tự do. Và với trách nhiệm đó toàn Đại hội đã yêu cầu Bác Sĩ Mũ Đỏ Nguyễn Quốc Hiệp tiếp tục thêm 1 nhiệm kỳ nữa để cho công tác được mỹ mãn. Đặc biệt năm nay, Gia đình Mũ Đỏ đã quy tụ được một số Hậu duệ do Mũ Đỏ Nguyễn Đình Cơ vận động. Buổi đại hội diễn ra trong ngày và được chấm dứt lúc 3:30PM, sau đó một nghi lễ tôn giáo tôn vinh vị Thánh Tổ của Binh Chung Nhảy Dù Việt Nam, đồng thời cũng là Thánh tổ Nhảy Dù của nhiều quốc gia tiên tiến: Như Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ ..v.v... Buổi lễ trang nghiêm này do Linh Mục Tuyên Ủy Vũ Minh đảm trách. Sau đó tất cả được xe Bus đón về sân đường Delta để dự tiệc liên hoan mừng Đại hội 39 thành công với hơn 1,000 quan khách tham dự.

Theo chương trình của Ban tổ chức cho biết sẽ khai mạc đúng 5:30PM nhưng 4 giờ PM quan khách đã đông đủ tại khu tiếp tân khách sạn. Chúng tôi, nhận thấy ngoài Gia Đình Mũ Đỏ Việt Nam về tham dự từ khắp 5 Châu, đặc biệt có sự hiện diện đông đủ của các hội đoàn địa phương. Sau phần nghi lễ chào cờ và phút mặc niệm, chúng tôi lắng nghe danh tính các Mũ Đỏ và các Cố vấn Team 162 đã già từ anh em trong năm qua.

Mũ đỏ Hoàng Tấn Kỳ thay mặt ban tổ chức đại hội lần thứ 39, từ tôn cảm ơn quan khách về tham dự trong tinh thần “ Nhảy Dù Cố Gắng” tổ chức nào cũng có khó khăn nhưng sự hiện diện quá đông đủ của quý Niên trưởng, quý anh chị em Mũ Đỏ và Gia đình về tham dự đã là món quà tinh thần, giúp cho ban tổ chức quên đi những vất vả trong suốt năm qua để chuẩn bị, ngoài ra Mũ Đỏ Kỳ còn nhắc mạnh bên cạnh anh còn có những Mũ đỏ Phu Nhân khác rất năng nổ phụ

giúp trên nhiều khía cạnh để đại hội được thành thành công. Bác Sĩ Chủ tịch Nguyễn Quốc Hiệp cũng không ngại bày tỏ sự phẫn nộ đối với chính quyền Cộng sản Việt nam chỉ biết buôn dân bán nước cho ngoại bang Tàu Cộng.

Nhìn chung của người tham dự trong kỳ đại hội lần thứ 39 tại thủ đô người tỵ nạn Cộng sản, mọi người đều nhận thấy trên phương diện tổ chức có những điểm đáng ghi nhận:

Gạch nối giữa thế hệ trẻ và người lính Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là binh chủng Nhảy Dù Việt Nam đã tạo được mối tình thân thiện, mật thiết giữ hai thế hệ để hiểu rõ hơn về thân phận người lính Việt Nam Cộng Hòa nói chung và Binh Chủng Nhảy Dù Việt Nam nói riêng, trong cuộc chiến vừa qua. Được biết Đại hội lần thứ 40 sẽ tổ chức tại Cleveland, Ohio vào năm 2020.

Là người Việt nam đã từng sống và trưởng thành trong chiến tranh chắc chắn phải công nhận, quý mến câu thành ngữ “Nhảy Dù Cố gắng” của người lính Nhảy Dù Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Họ là những Thiên Thần sát Cộng, từ Bến Hải đến Cà Mau không nơi nào thiếu dấu chân của đoàn quân Mũ Đỏ.

Ngày xưa nơi tuyến đầu của vùng Trị Thiên, người lính Nhảy dù được đồng bào mến mộ, sau những ngày chiến đấu với quân thù giành từng tấc đất, đến lúc bình an họ còn là những quân nhân giúp đồng bào xây dựng nhà cửa, trường học..... Chăm sóc sức khỏe cho con em, khuyến khích con em cấp sách đến trường. Ngay cả quân thù Cộng sản họ vẫn chu toàn miếng ăn và điều thuốc cho lính Việt cộng khi bị bắt sống làm tù binh. Ngày hôm nay chúng ta phải thừa nhận có khá đông những tên tuổi đã làm nên công danh sự nghiệp nơi quê hương này, đã xuất thân từ khói lửa, chiến tranh Việt Nam.

Cảm ơn người lính Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi tuy sinh sau đẻ muộn nhưng lúc nào trong trái tim cũng hướng về các anh, các anh đúng là những Thiên thần trong lòng chúng tôi. Tổ Quốc, Quê Hương và Đồng Bào Việt Nam luôn luôn và mãi mãi nhớ ơn các anh ...

PhuongMai